

'ต้นกล้าศิริราช เติบโตสู่ ร้อยกิ่ง แสนก้าน ล้านใบ'

●สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ภายใต้สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 การรวมกันของทั้งสององค์กร นับเป็นการประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งอยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการรักษาแบบตติยภูมิ (อาการรุนแรงซับซ้อน) และมีพันธกิจในการให้บริการต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่เขต 5 หรือภาคใต้ตอนบน (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์) ในขณะที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และการรักษาเฉพาะทางในระดับตติยภูมิ

รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวว่า “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นเหมือนเพชรเม็ดงามที่ต้องเจียรระไน เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลที่มีโรงพยาบาลรัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการ คนไข้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถเข้ามารับการรักษาได้ นักเรียนแพทย์ก็สามารถมาเรียนได้ ในอนาคตตั้งเป้าที่จะก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่ดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิและตติยภูมิ ที่ดีเลิศต่อไป”

“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ผนึกพลังทำหน้าที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แค่การเพิ่มสถานที่ บุคลากร หรือเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรองรับผู้ป่วย แต่เป็นการก้าวสู่การพัฒนาด้านบริหารงาน การจัดการทรัพยากร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถรับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลศิริราช”

ปัจจุบัน การพัฒนาอาคารส่วนต่อขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี 2564 ระยะแรกจะเปิดให้บริการห้องตรวจ ห้องผ่าตัดและห้องไอซียูที่ขยายเพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด ส่วนหอผู้ป่วยจะเปิดให้บริการ 2 ชั้นจากทั้งหมด 3 ชั้น และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2566

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมเติบโตใหญ่เพื่อมอบโอกาสในการรักษาผู้ป่วยคนไทยอีกจำนวนมาก เดินหน้าเพิ่มศักยภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ด้วยการยกระดับการจัดการ พัฒนาคนและองค์ความรู้ ส่งเสริมแพทย์ที่พึงพิง รับผิดชอบต่อความสุขของคนไทย ด้วยแคมเปญ “จากต้นกล้าศิริราช เติบโตสู่ ร้อยกิ่ง แสนก้าน ล้านใบ”